



PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
The Vietnamese Eucharistic Youth Society in the USA
Miền Nam Hoa Kỳ – Southern Region

2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 - Điện Thoại: (972) 414-7073 / www.tnttmiennam.org/
Email: BTVMienNam@yahoo.com

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý Cha Tuyên Úy Liên Đoàn Đức Mẹ Mân Côi / Đoàn Biệt Lập
Ban Chấp Hành Liên Đoàn Đức Mẹ Mân Côi / Đoàn Biệt Lập
Quý Trợ Úy, Quý Trợ Tá, Phụ Huynh, Thân Hữu và Quý Huynh Trưởng các cấp

Trích Yếu: V/v Chính Sách Hoàn Trả Lệ Phí.

Kính thưa quý Cha Tuyên úy, quý Trợ úy, quý Trợ tá Phụ Huynh, Thân Hữu cùng quý Huynh Trưởng các cấp.

Ban Chấp Hành Miền Nam chúng con xin gửi lời chào thân ái và bình an trong Chúa Giêsu Thánh Thể đến với quý cha và toàn thể quý vị.

Để tạo mọi sự thuận lợi cũng như tạo điều kiện dễ dàng cho các Ban Tổ Chức Đại Hội/Sa Mạc và các sinh hoạt khác trong Miền Nam. Và cũng như dựa vào như điều kiện khi chuẩn bị một Đại Hội, Sa Mạc và các sinh hoạt khác, nay Ban Chấp Hành Miền Nam xin gửi đến tất cả thành viên Miền Nam **Chính Sách Hoàn Trả Lệ Phí** như sau:

Nếu yêu cầu của cá nhân hay Đoàn/Liên Đoàn hoàn trả lệ phí với điều kiện sau:

1. Trong vòng ba mươi (30) ngày trước khi sự kiện xảy ra sẽ được hoàn trả trăm phần trăm (100%).
2. Trong vòng hai mươi (20) ngày trước khi sự kiện xảy ra sẽ được hoàn trả năm mươi phần trăm (50%).
3. Trong vòng mười (10) ngày trước khi sự kiện xảy ra sẽ được hoàn trả hai mươi lăm phần trăm (25%).
4. Bất kỳ văn bản đề nghị xin hoàn trả lệ phí phải nhận được ít nhất là mười (10) ngày trước khi sự kiện xảy ra, trong lúc, hay sau sự kiện xảy ra sẽ không cứu xét và hoàn trả lệ phí.
5. Trong trường hợp không tham dự được vì lý do sức khỏe phải vào bệnh viện có giấy xác nhận của bác sĩ, hoặc trong gia đình có người qua đời thì sẽ được hoàn trả trăm phần trăm (100%).
6. Trong trường hợp bị hủy bỏ bởi Ban Chấp Hành Miền sẽ được hoàn trả trăm phần trăm (100%).

Điều Kiện hoàn trả lệ phí trên đây được áp dụng cho tất cả các sinh hoạt, sa mạc huấn luyện, mà lệ phí được thu bởi Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Miền Nam - Hoa Kỳ.

Nguyện xin Chúa Giêsu Huynh Trưởng tối cao của phong trào tuôn tràn muôn ơn phúc lành xuống trên quý Cha Tuyên úy, quý Trợ úy, quý Trợ tá, Phụ Huynh, Thân Hữu cùng quý Huynh Trưởng các cấp.

Garland, ngày 10 tháng 05 năm 2013.

Kiến Thị

LM Tôma Hà Quốc Dũng CSsR
Tuyên Úy TNTT/VN/Miền Nam – Hoa Kỳ



T.M. BCH Miền Nam

Tr. Margarita Đặng Ánh Tuyết
Chủ Tịch TNTT/VN/Miền Nam – Hoa Kỳ

Bản Sao: Gửi đến các LM Tuyên Úy LD Đoàn Đức Mẹ Mân Côi và Các Đoàn Biệt Lập
Gửi cho Các Đoàn trong Miền Nam.